

**[การแนะนำ]** สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันชื่อ (ชื่อของผู้สัมภาษณ์) จะเป็นผู้สัมภาษณ์ท่านในวันนี้

ก่อนอื่นผม/ดิฉันขอขอบคุณที่ท่านได้เสียสละเวลาพูดคุยกับผม/ดิฉัน  
ประสบการณ์และความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับงานวิจัยในอนาคต  
ดังนั้นเราขอคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสละเวลามาให้สัมภาษณ์ในวันนี้

คำถามบางข้ออาจเป็นประเด็นที่อ่อนไหว แต่ทุกเรื่องที่เราสนทนากันจะถูกรักษาเป็นความลับ  
จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาและนำไปถอดข้อความภายหลัง แต่จะไม่ปรากฏข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้  
เช่น ชื่อหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน สำหรับคำถามใดๆ ที่ท่านไม่ต้องการตอบ  
ท่านสามารถบอกผม/ดิฉันได้และเราจะข้ามคำถามนั้นไป ท่านมีสิทธิที่จะถอนตัวออกจากการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้  
ในกรณีของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือภัยคุกคามทางสังคมที่ได้ถูกรายงานขณะสัมภาษณ์  
ผม/ดิฉันจะรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่วิจัยและจะแจ้งให้ท่านทราบด้วย

ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านมีคำถามก่อนที่เราจะเริ่มต้นการสนทนาหรือไม่ครับ/คะ  
คำถามสองสามข้อแรกของผม/ดิฉัน จะถามว่าท่านรู้สึกอย่างไรโดยทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย แต่ก่อนที่เราจะเริ่ม  
ผม/ดิฉันอยากจะเน้นว่าเราต้องการข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นในดีหรือไม่ดี เราอยากทราบจริงๆ ว่าท่านคิดอะไร  
ดังนั้นได้โปรดตอบอย่างตรงไปตรงมาเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ต้องเกรงใจ

กลุ่มคำถาม	หัวข้อ	คำถามปลายเปิด	คำถามเพื่อขอความกระจ่าง	หมายเหตุ
------------	--------	---------------	-------------------------	----------

1. ประสบการณ์ ทั่วไปเกี่ยวกับ การวิจัย	1.1 ประสบการณ์ทั่วไปแ ละแรงจูงใจในการเข้ าร่วมการวิจัยครั้งนี้	โดยรวมแล้วท่านจะอธิบายถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ว่าอย่างไร	<p>a) อะไรที่ทำให้ท่านอยากเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้</p> <p>b) ท่านมีกระบวนการคิดเพื่อตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้อย่างไร</p> <p>c) ท่านมีประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่คลินิกอย่างไรบ้าง</p> <p>d) ท่านมีความรู้สึกสะดวกสบายในขั้นตอนการวิจัยครั้งนี้มากน้อยเพียงใด</p> <p>ท่านรู้สึกว่าการบวนการทางการแพทย์และทางห้องปฏิบัติการมีความแตกต่างกันอย่างไร</p>	<p>สำหรับผู้สัมภาษณ์:</p> <p>อ้างอิงถึงแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านพฤติกรรม</p> <p>หัวข้อ H</p> <p>คำถาม H1</p>
	1.2 ความรู้สึกเกี่ยวกับกา	ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอดเจลโดยเจ้า	a) ท่านรู้สึกอย่างไรที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอด	

	รสอดเจล	หน้าที่วิจัยวันนี้อย่างไร	จล <ul style="list-style-type: none"> <li>• ก่อน</li> <li>• ขณะ</li> <li>• หลัง</li> </ul>	
<b>[หัวข้อต่อไป]</b> ต่อไป เรากำลังจะถามท่านเป็นคำถามที่เจาะจงเกี่ยวกับเจลที่วิจัย				
<b>2. ความสามารถในการยอมรับ</b>	2.1 การรับรู้ที่เกี่ยวกับเจลที่วิจัย	ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเจลนี้  หลังจากการสอดเจลแล้ว  ท่านรู้สึกว่าเจลเป็นอย่างไรในร่างกายของท่าน	a) ประสาทสัมผัสของท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อมีเจลอยู่ในร่างกายของท่าน <ul style="list-style-type: none"> <li>• อุณหภูมิ</li> <li>• ความยืดหยุ่น</li> <li>• การเคลื่อนไหวของเจล</li> </ul> b) ท่านรู้สึกชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับเจล  c) ท่านรู้สึกชอบอะไรน้อยที่สุดเกี่ยวกับเจล	
<b>[หัวข้อต่อไป]</b> ตอนนี้เราจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก				

<p><b>3. ประสพการณ์เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก</b></p>	<p><b>3.1</b> ประวัติในการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ขออนุญาตพูดคุยเกี่ยวกับประสพการณ์การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก</p>	<p>a) เพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเป็นส่วนหนึ่งของเพศสัมพันธ์ตามปกติของท่านมากน้อยเพียงใด</p> <p>b) การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับคู่นอนของท่านมีผลกระทบอะไรหรือไม่</p> <p>c) สิ่งที่ท่านชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักคืออะไร</p> <p>d) สิ่งใดที่ท่านเตรียมเป็นปกติก่อนการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีพร้อมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ฯลฯ)</p>	<p><b>สำหรับผู้สัมภาษณ์:</b></p> <p>คำถาม A อ้างอิงถึงแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านพฤติกรรม (CASI)</p> <p>คำถาม B7 &amp; B11 สำหรับคำถาม C-E อ้างอิงถึงแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านพฤติกรรม (CASI) ในหัวข้อ D</p>
--	---	---	--	--

			<p>e) หากท่านกำลังจะมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ผลิตภัณฑ์ใดที่ท่านใช้เป็นประจำ</p> <p>a. ถ้าหากผู้เข้าร่วมวิจัยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระบุมา:</p> <p>    a: ได้คำนึงถึงความสามารถในการป้องกันเอชไอวีขณะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นหรือไม่</p> <p>        i. ท่านพิจารณาจากอะไรเมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ในการป้องกันเอชไอวี:</p> <p>        การวิจัยทางการ</p>	
--	--	--	--	--

			<p>แพทย์, คำแนะนำจากแ พทย์, จากคำบอกเล่าป ากต่อปาก</p> <p>b. ถ้าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์: มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เ ฉพาะเจาะจงที่ท่านป รรณนาจะเข้าถึงได้ หรือไม่ เพราะเหตุใด</p> <p>f) ท่านมีผลิตภัณฑ์อะไร เฉพาะสำหรับหลังการมี เพศสัมพันธ์ทางทวารห นักร (เช่น ผลิตภัณฑ์อะไรที่ท่านเ เตรียมไว้หลังจากมีเพศ สัมพันธ์)</p>	
--	--	--	---	--

<b>[หัวข้อต่อไป]</b> และนั่นคือทุกอย่างที่เราจะถามคุณในวันนี้ แต่ก่อนที่จะจบ ผม/ดิฉันมีคำถามอีกเล็กน้อย...	
<b>4. บทสรุป</b>	4.1 ท่านคิดว่ามีส่วนของคำถามที่คิดว่าควรถามให้ต่างจากนี้หรือไม่
	4.2 ท่านมีข้อคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
<b>[ประโยคปิดท้าย]</b> นี่เป็นคำถามทั้งหมดที่มีนะครับ/คะ ขอขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลามาพูดคุยในวันนี้ครับ/คะ	